



เจาะเคล็ดลับทุเรียนเงินล้าน "สวนสุเทพ" จังหวัดระยอง

"เกษตรกรก้าวหน้า" มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมคาราวาน "ฟอร์ด เรนเจอร์ แกร่ง...เพื่อทุกงานเกษตร" ได้ร่วมกันทดสอบสมรรถนะอันเหนือชั้น และประสิทธิภาพการใช้งานเกษตรกรรมทุกรูปแบบของรถกระบะพันธุ์แกร่ง ฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นสุดยอดรถกระบะพันธุ์แกร่งทั้งด้านความแข็งแรง ความสนุกสนานบันเทิงในการใช้งานเกษตร ซึ่งเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ และแน่นอนว่าหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับช่วงเวลานี้ คือ "สวนทุเรียน"

กิจกรรมครั้งนี้ฟอร์ด ประเทศไทย ได้พามาเยี่ยมชม "สวนสุเทพ" ซึ่งเป็นกิจการสวนทุเรียนเงินล้าน ของคุณสุเทพ จรุงชนม์ หนุ่มใหญ่วัยอดกรรจ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพลองตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สวนแห่งนี้เน้นปลูกทุเรียนหมอนทองนอกฤดูพื้นที่ 120 ไร่ สำหรับส่งออกไปขายประเทศจีนเป็นหลัก โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 150,000 กิโลกรัม/ปี

คุณสุเทพบอกว่า สมัยก่อนเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนจะต้องใช้เวลาปลูกดูแลสวนทุเรียนกว่า 5 ปี จึงค่อยเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกออกขาย แต่ปัจจุบันสวนทุเรียนส่วนใหญ่หันมาผลิตทุเรียนนอกฤดูรุ่นแรกออกขายตั้งแต่ต้นทุเรียนอายุ 4 ปีแล้ว

การทำทุเรียนนอกฤดูทำได้ไม่ยาก เริ่มจากเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของต้นทุเรียน รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการสวนทุเรียนอย่างเป็นระบบ เช่น จัดระยะเวลาที่เหมาะสม



สำหรับใส่ปุ๋ย และให้ฮอร์โมนบำรุงต้น ฯลฯ ขณะเดียวกันตัวเกษตรกรต้องพยายามเรียนรู้สภาพภูมิอากาศ เพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศในแต่ละช่วงเวลา

"ชาวสวนทุเรียนมืออาชีพมักพูดกันติดปากว่า การทำสวนทุเรียนนอกฤดูให้ได้ผลกำไรสูงสุด นอกจากจะต้องมีความขยัน อดทน มีฝีมือและประสบการณ์พอตัวแล้ว ยังต้องบวกความเก่ง ความเขงอยู่พอสมควร ความเขง

ในที่นี้หมายความว่า ตอนที่เราจะทำดอก ฝนจะต้องไม่ตกที่สวนของเรา แต่ไปตกที่อื่นแทน นี่ก็เรียกว่าดวงเฮงแล้ว"

ทุกวันนี้สวนสุเทพเน้นปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นหลัก เพราะหมอนทองเป็นทุเรียนที่ลูกค้าต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศและส่งออก ทุเรียนหมอนทองจึงทำรายได้ดีและมีผลผลิตต่อต้นต่อไร่สูงกว่าทุเรียนพันธุ์อื่น ๆ อีกด้วย โดยทุเรียนหมอนทองไซส์ใหญ่สุดที่ทำได้ในปีนี้ ผลละ 13 กิโลกรัม



การทำสวนทุเรียนให้ประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญอยู่ที่เทคนิคการบริหารจัดการการผลิต คุณสุเทพบอกว่า แม้ทุเรียนหมอนทองจะให้ผลผลิต แต่ไม่ได้เก็บผลผลิตไว้ทั้งหมด ต้องดูแลจัดการผลผลิตให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี รูปทรงผล น้ำหนักต่อผลตรงกับความต้องการของตลาดส่งออก

สิ่งส่วนใหญ่ต้องการรับซื้อทุเรียนที่อัตราความสุก 70 เปอร์เซ็นต์ส่งออกไปขายประเทศจีน เพราะเมื่อผลผลิตส่งออกไปถึงปลายทาง บ่มแล้วจะได้ทุเรียนสุกเนื้อนิ่มรสชาติเปรี้ยวนิด ๆ ซึ่งเป็นคุณภาพและรสชาติที่ลูกค้าชาวจีนนิยมบริโภค สำหรับทุเรียนที่คัดในอัตราความสุก 70 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่อ่อนไม่แก่เกินไป แดมขายผลผลิตได้น้ำหนักดี ขายได้กำไรสูง

คุณสุเทพกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีผู้ซื้อจะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพผลผลิตในสวนสุเทพเป็นระยะๆ จะมีผลผลิตทุเรียนนอกฤดูมากขึ้นเรื่อยๆ หากคัดเกรดส่งออกได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ คนซื้อก็พร้อมจะซื้อราคา โดยเหมาซื้อผลผลิตทั้งสวน แต่หากผลผลิตสินค้าเกรดส่งออกได้แค่ 20 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าก็ไม่ยอมซื้อราคา เพราะผลผลิตส่วนใหญ่เป็นทุเรียนตกเกรด

สำหรับการทำทุเรียนในปีนี้มีต้นทุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ กิโลกรัมละ 10 กว่าบาท ส่วนการทำทุเรียนนอกฤดูมีต้นทุนโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20 กว่าบาท ขณะที่เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทุเรียนหมอนทองในราคาหน้าสวนอยู่ที่ กิโลกรัมละ 110-120 บาท ราคาขายสูงสุดที่ทำได้ในปีนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 130 บาท แต่ช่วงที่ผลผลิตเข้าตลาดจำนวนมาก ขายทุเรียนได้ราคาต่ำสุดในปีนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท

"ทุเรียนส่งขายตลาดจีน จะคัดผลที่มีอัตราความสุก 70 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์แป้ง 28-29 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีทะลุหลักร้อยต่อกิโลกรัม แต่ทุเรียนเกรดคุณภาพนี้ไม่ตรงกับรสนิยมคนไทยมากนักเพราะรสนิยมคนไทยชอบเปรี้ยว ทานแล้วไม่ค่อยอร่อย คนไทยส่วนใหญ่นิยมทานทุเรียนผลสุก รสนิยมมัน ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งเกิน 34 เปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งส่วนใหญ่จะรับซื้อผลผลิตเกรดนี้ในราคาถูก เพียงแค่ 70-80 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น"

ด้านตลาด

คุณสุเทพบอกว่า ผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนในปีนี้นำให้สวนทุเรียนในภาคตะวันออกมีผลผลิตทยอยเข้าสู่ตลาดหลายรุ่น โดยผลผลิตรุ่นแรกเริ่มเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม รุ่นสองเก็บเกี่ยวได้ในช่วงต้นเดือนเมษายน รุ่นสามเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤษภาคม รุ่นสี่อยู่ประมาณเดือนมิถุนายน ส่วนรุ่นสุดท้ายในปีนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทุเรียนภาคตะวันออกมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดยาวนานถึงไตรมาส 3 ของปี ซึ่งเกิดจากผลกระทบของปัญหาภาวะอากาศแปรปรวนนั่นเอง

เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สวนสุเทพคัดทุเรียนนอกฤดูรุ่นแรกส่งขายประเทศจีนไปแล้วกว่า 130 คัน เนื่องจากปีนี้ราคาทุเรียนนอกฤดูค่อนข้างดี สวนสุเทพสามารถขายผลผลิตได้สูงสุดที่ 130 บาท/กิโลกรัม หรือตันละ 130,000 บาท หากคำนวณราคาขายโดยเฉลี่ยของปี 2561 คาดว่าไม่ต่ำกว่า 80 บาท/กิโลกรัม ก็มีรายได้เข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท

"จุดแข็งของการทำทุเรียนนอกฤดู คือ เกษตรกรสามารถกำหนดราคาได้ แดมปีนี้มีโอกาสขายผลผลิตได้หลายรุ่นจนถึงเดือนสิงหาคม จึงคาดว่าในปีนี้จะมียาได้จากจากการทำทุเรียนนอกฤดูโดยรวมมากกว่า 10 ล้านบาทอย่างแน่นอน"

ทุเรียนอ่อนทุเรียนแก่...ดูไม่ยาก

ทุเรียนที่วางขายในท้องตลาดปัจจุบันมีสินค้าหลายเกรด เช่น ทุเรียนห่าม ทุเรียนดิบ ทุเรียนแก่ ฯลฯ หากบอกคนขายแค่ว่า ต้องการซื้อทุเรียนอย่างเดียว แม้คำอาจหยาบทุเรียนแก่แต่ยังไม่สุกให้ได้ หากต้องการรับประทานทุเรียนคุณภาพ คุณสุเทพแนะนำว่า ควรแจ้งแม่ค้าว่าต้องการซื้อทุเรียนสุกแก่ เนื้อสีเหลือง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในการซื้อขายทุเรียนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

"หากใครต้องการเสิร์ฟ ทุเรียนอ่อนหรือแก่ ขอแนะนำให้ใช้หลักการเกี่ยวกับการดูรถยนต์ โดยสังเกตสภาพภายนอก ก็บอกได้แล้วว่าเป็นรถเก่าหรือใหม่ หากเจอผลทุเรียนสีเขียวสด คัดมาใหม่ ๆ ทุเรียนอ่อน ๆ หากทดลอง

คิดผลทุเรียนจะได้ยินเสียงทึบ ๆ แสดงว่าเนื้อทุเรียนมีน้ำมาก จักอยู่ในเกรดทุเรียนอ่อน ส่วนทุเรียนแก่มีสภาพเหมือนรถยนต์เก่า สภาพโทรม ๆ เปลือกแห้งสีเหลืองซีด ๆ เห็นร่องพูชัดเจน ขั้วแข็งเนื้อสาก น้ำหนักผลไม่ถ่วงมือ หากทดลองคิดผลจะได้ยินเสียงโปร่ง ๆ แสดงว่าเนื้อทุเรียนหลวม สุกแก่เต็มที่แล้ว" คุณสุเทพกล่าวในที่ที่สุด ๑

ทุเรียน... ไม้ผลเศรษฐกิจอนาคตสดใส

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า พื้นที่ปลูกทุเรียนในประเทศไทย มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะเป็นสินค้าขายดีเป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มลูกค้าส่งออก โดยเฉพาะประเทศจีน ที่ผ่านมามีประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกทุเรียนในทุกภูมิภาค มีทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วกว่า 5.8 แสนไร่ โดยจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดกว่า 203,170 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 187,000 ตัน รองลงมาพื้นที่จังหวัดชุมพรที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 148,130 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 199,000 ตัน อันดับสามคือจังหวัดระยองมีพื้นที่ปลูกทุเรียนไปแล้วกว่า 66,280 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 59,000 ตัน

กรมศุลกากรระบุว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกทุเรียน 19,923 ล้านบาท แยกเป็นทุเรียนสด 17,469 ล้านบาท ทุเรียนแช่แข็ง 2,173 ล้านบาท และทุเรียนอบแห้ง 282 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกหลักคือประเทศจีนประมาณกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของตลาดส่งออกทั้งหมด